



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี



สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิดกฎหมายบ้านเมืองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งก่อนและหลังศาลพิพากษา ให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามเป็นประเทศภาคีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตลอดจนเพิ่มความรู้และทักษะของบุคลากรที่จะเอื้ออำนวยต่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กตามมาตรฐานต่อไป

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีและวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลได้เล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันในการสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพกายและจิต การจัดการศึกษา การพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชนด้วยโอกาสในโรงเรียนได้พัฒนาตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน จึงได้ทำความตกลงร่วมกัน ดังนี้

๑. การสนับสนุนและการส่งเสริม การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ของวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี และ ให้ถือเป็นภารกิจและเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน
๒. การประสานงานกิจกรรมร่วมกันในการกำหนดวิธีการและแนวทางในการดูแล แก้ไข บำบัดเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมที่จะออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมมือกันในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ในลักษณะต่อเนื่องด้านการฝึกอบรมและงานวิชาการ
๔. ประสานความร่วมมือ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน ในด้านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชน

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามข้อตกลงร่วมกัน โดยบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือทั้งสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความโดยตลอด จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือเพิ่มเติม แก้ไข ให้แจ้งก่อนล่วงหน้า ๓๐ วัน

ลงนาม ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(นางสุรัสวดี เกษรจันทร์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

(นายวินิจชัย วัฒนกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล